

**เกษตรฯ เดินหน้าเร่งแผนพัฒนาการเกษตร ฉบับ 11 ชู 3 ยุทธศาสตร์ ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ เน้นพัฒนาคุณภาพชีวิต ชีตความสามารถการผลิต ภายใต้วความสมดุลและยั่งยืน**

นายเฉลิมพร พิรุณสาร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยในการเป็นประธานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องแผนพัฒนาภาคการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค ว่า แผนพัฒนาการเกษตร เป็นแผนหลักของภาคเกษตรสำหรับใช้เป็นกรอบการพัฒนาการเกษตรของประเทศไทยในระยะ 5 ปี ซึ่งภาพรวมของแผนและยุทธศาสตร์ จะเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแผนพัฒนาระดับชาติ คือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ซึ่งการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับนี้ ได้มีการประมวลและวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร นโยบายการเกษตร ตลอดจนวิเคราะห์สภาพแวดล้อม รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงและภูมิคุ้มกัน นำมาประกอบการกำหนดวิสัยทัศน์ ได้ว่า “เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชนมีความมั่นคงทางด้านอาหาร เป็นฐานสร้างรายได้ให้แผ่นดิน” โดยกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรที่สำคัญในช่วงระยะเวลา 5 ปี จำนวนรวม 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าเกษตรและความมั่นคงด้านอาหาร และยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ สมดุล และยั่งยืน

นายเฉลิมพร กล่าวต่อไปว่า แผนพัฒนาการเกษตรฉบับนี้ จะเน้นไปที่การพัฒนา “คน” โดยเฉพาะเกษตรกรเป็นหลัก พร้อมทั้งน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต่างๆ อาทิ การส่งเสริมการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของเกษตรกรให้มีความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้และมีภูมิคุ้มกัน มุ่งไปที่การดำเนินงานเชิงรุกควบคู่ไปกับการปรับตัวและการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของโลก รวมถึงการกระจายรายได้ที่ทั่วถึงและเป็นธรรม มีความสามารถทั้งฝั่งการผลิตและการตลาด ตลอดจนสร้างและพัฒนารูปแบบการใช้ทรัพยากรการเกษตร และโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ พื้นฟูทรัพยากรการเกษตรให้มีความเหมาะสมต่อการผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืน และเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ซึ่งข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตต่างๆ จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ จะนำไปสู่การปรับแผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และจะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีตามลำดับ

ด้านนายอภิชาติ จงสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 จะสิ้นสุดในเดือนกันยายน 2554 และจะเริ่มต้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 11 ในเดือนตุลาคม 2554 ทางสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานกำหนดทิศทางทางพิจารณาในระดับชาติในอีก 5 ปีข้างหน้า โดยในส่วนของกรดำเนินการด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรฯ ได้จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรของประเทศ เป็นการดำเนินการภายใต้คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ที่เป็นไปตามบทบัญญัติ ของ พ.ร.บ.เศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ. 2522 ที่ให้มีการกำหนดแผนพัฒนาการเกษตรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดังกล่าว เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทาง และยุทธศาสตร์การพัฒนากการเกษตรของประเทศต่อไป อย่างไรก็ตาม การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ได้ดำเนินงานควบคู่ไปกับแผนระดับชาติ โดยให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการเงิน สถาบันการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนอย่างเป็นขั้นตอน นอกจากนี้ ได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติให้มีกลไกในการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ต่างๆ ในแผนพัฒนาการเกษตร ลงสู่แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนปฏิบัติราชการ ฯลฯ โดยพิจารณาความสอดคล้องของยุทธศาสตร์พัฒนาสินค้า (Commodity Based) และยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่ (Area Based) รวมทั้งกำหนดแผนงานที่สำคัญให้เป็นกลไกรองรับการนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน และเกษตรกร อย่างชัดเจน